



กรมป่าไม้

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ  
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)	<input type="checkbox"/> รอบ ๖ เดือน <input type="checkbox"/> รอบ ๙ เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ ๑๒ เดือน
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๓ : ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ	
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และพัฒนาการป่าไม้	ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นายขวัญชัย เจริญกรุง ๒. นางสาวนภลัย์ เสมอใจ ๓. นางสาวนงนุช ช่างสี ๔. นางสาววรรษชล เฟื่องแย้ม ๕. นางสาวปริยาภรณ์ กล้าใจ ๖. นายกิตติพัฒน์ ลิขิตวรโชต ๗. นายนฤชา จากปล้อง
โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๔๘๒	โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๔๓/๕
<b>คำอธิบาย :</b> กิจกรรมการจัดการผลกระทบทางลบจากสารเคมีที่ตกค้างในห้องปฏิบัติการ/แปลงศึกษาทดลอง โครงการ “การศึกษารูปแบบและประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดปลวกเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม” ได้ดำเนินการควบคู่กับโครงการวิจัยการศึกษาประสิทธิภาพของสารเคมีป้องกันกำจัดปลวก โดยการศึกษารูปแบบและประสิทธิภาพของสารเคมีในกลุ่มเดิมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูง ศึกษาปริมาณการใช้สารเคมี ลดปริมาณความเข้มข้นในการใช้สารเคมีให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด แต่ยังคงประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดปลวกได้ดี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกใช้สารกำจัดปลวกชนิดที่ดีและเหมาะสมกับสถานการณ์ในการใช้งาน รวมถึงการฝึกอบรมบุคลากร การถ่ายทอดความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชน เกษตรกร และบริษัทผู้ประกอบการอาชีพรับจ้างกำจัดแมลง ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทำงาน ซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โครงการจึงได้ดำเนินการปรับปรุงการทำงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ข้อ ๒. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงาน	

เกณฑ์การให้คะแนน :

กำหนดเป็นระดับขั้นตอนของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้ คะแนนเป็น ๕ ระดับ  
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน	ระดับขั้นตอนของความสำเร็จ (Milestone)				
	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕
๑	✓				
๒	✓	✓			
๓	✓	✓	✓		
๔	✓	✓	✓	✓	
๕	✓	✓	✓	✓	✓

โดยที่ :

ขั้นตอน	การดำเนินการ
๑	หน่วยงานจัดทำแผนปรับปรุงกระบวนการอย่างน้อย ๑ กระบวนการ และกำหนดตัวชี้วัดของ กระบวนการและเกณฑ์การให้คะแนน
๒	-
๓	ดำเนินการตามแผนปรับปรุงกระบวนการครบถ้วน
๔	-
๕	ผลสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ โดยพิจารณาจากการดำเนินการได้ตามเกณฑ์การให้ คะแนนตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในระดับที่ ๑



กรมป่าไม้

**ข้อมูลผลการดำเนินงาน :**

โครงการได้ดำเนินการปรับปรุงการทำงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของกรมป่าไม้  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ข้อ ๒. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการ  
การทำงาน

- ดำเนินการจัดทำข้อมูลตามแนวทางนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของกรมป่าไม้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

- จัดทำแผนปรับปรุงกระบวนการอย่างน้อย ๑ กระบวนการ และกำหนดตัวชี้วัดของกระบวนการและเกณฑ์  
การให้คะแนน

หมายเหตุ : ตามเอกสารแนบข้อมูลผลการดำเนินงาน

**การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :**

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
ระดับความสำเร็จของการปรับปรุง กระบวนการ น้ำหนักร้อยละ ๕	๕	ระดับที่ ๕	๕	๐.๒๕๐๐

**รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :**

ข้อมูลพื้นฐาน	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.			
		๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๘
ระดับความสำเร็จของการปรับปรุง กระบวนการ		-	-	-	๕



**คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :**

- การศึกษารูปแบบและประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดปลวกเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการควบคู่กับโครงการวิจัยการศึกษาประสิทธิภาพของสารเคมีป้องกันกำจัดปลวก โดยการศึกษารูปแบบและประสิทธิภาพของสารเคมีในกลุ่มเดิมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูง ศึกษาปริมาณการใช้สารเคมี ลดปริมาณความเข้มข้นในการใช้สารเคมีให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด แต่ยังคงประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดปลวกได้ดี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาเลือกใช้สารกำจัดปลวกชนิดที่ดีและเหมาะสมกับสถานการณ์ในการใช้งาน รวมถึงการฝึกอบรมบุคลากร การถ่ายทอดความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชน เกษตรกร และบริษัทผู้ประกอบการอาชีพรับจ้างกำจัดแมลง

**ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :**

๑. นักวิจัย และนักวิชาการมีความรู้ ความชำนาญ และเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับปลวก สารเคมีป้องกันกำจัดปลวก ได้อย่างละเอียด และถูกต้อง
๒. วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมีกำจัดปลวก และสถานที่ในการดำเนินงานวิจัย
๓. นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ทุกคน ยินดีและเต็มใจให้บริการและถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน เกษตรกร และบริษัทผู้ประกอบการอาชีพรับจ้างกำจัดแมลง

**อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : -**

**หลักฐานอ้างอิง :**

๑. ตามหนังสือสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๓.๑๔/๖๕๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
๒. รายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) กิจกรรม การจัดการผลกระทบต่อทางลบจากสารเคมีที่ตกค้างในห้องปฏิบัติการ/แปลงศึกษาทดลอง โครงการ “การศึกษารูปแบบและประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดปลวกเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม”